

ภัยแล้งจุดน้ำตาทรายลด 1.7 ล้านตัน

วิกฤตภัยแล้งรุนแรง จุดผลผลิตอ้อยลดลง 14 ล้านตัน จุดผลผลิตน้ำตาลทรายลด 1.7 ล้านตัน เม็ดเงินหายไปกว่า 2.5 หมื่นล้าน สอน. เผยเกษตรกรกว่า 3 แสนครัวเรือนรายได้ลดลง เตรียมเสนอกรม. เพิ่มราคาอ้อยให้ชาวไร่อ้อย การผลิตปี 58/59 อีกตันละ 160 บาท

นายสมศักดิ์ จันทรวงศ์ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ว่า รุนแรงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 2558-2559 ที่จะปิดที่วันที่ 31 มี.ค. นี้ คาดว่า จะมีอ้อยเข้าโรงงานมีปริมาณทั้งสิ้น 95 ล้านตัน อ้อย ต่ำกว่าการประเมินเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตที่สอน. คาดว่าจะมีปริมาณอ้อย 109 ล้านตัน

ขณะที่ค่าความหวานก็ลดลงโดยปีนี้ค่าความหวานอยู่ที่ 11.91 ซี.ซี.เอส. ลดลงจากปีก่อนที่มีความหวานกว่า 12 ซี.ซี.เอส. ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่ออ้อย 1 ตันที่ลดลงเหลือ 103.12 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จากปีที่ผ่านมอยู่ที่ 106-107

กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทราย ทั้งอุตสาหกรรมลดเหลือประมาณ 11.55 ล้านตัน หรือลดลงจากปีที่ผ่านมประมาณ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำตาลที่หายไป เนื่องมาจากผลของภัยแล้งประมาณ 2.55 หมื่นล้านบาท

"ผลจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 3 แสนครัวเรือน ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลง ส่วนการส่งออกน้ำตาลทรายคาดว่าจะลดลง 1.4 ล้านตัน นอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประเทศผู้ผลิตอ้อยต่างมีผลผลิตลดลง คาดว่าปีนี้ผลผลิตน้ำตาลทรายจะหายไปจากระบบประมาณ 5-8 ล้านตัน" นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านราคาน้ำตาลขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาคาดอยู่ที่ 15.3-15.4 เซนต์ต่อปอนด์ ขายน้ำตาลไปแล้ว 76% คาดว่าราคาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ แต่เป็นราคาที่สูงกว่าปีก่อนที่มีราคา 10.5-11 เซนต์ต่อปอนด์

สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยปีนี้ มีอยู่ 11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านม 5 แสนไร่ เนื่องจากมีชาวนา

ส่วนหนึ่งหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าปีนี้ราคาจะดีกว่าปีที่ผ่านม ทำให้มีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จนทำให้ปีที่ผ่านมามีผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานถึง 105 ล้านตัน ส่วนฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559/2560 คาดเกษตรกรจะเริ่มปลูกอ้อยได้เดือนพ.ค.นี้ แต่หากเดือนพ.ค.นี้ฝนยังไม่ตก ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยเพราะจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 เม.ย.นี้ เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย การผลิตปี 2558/2559 อีกตันละ 160 บาท จากราคาประกาศที่กำหนดไว้เป็นรายเขต 2 ราคา คือ 773 และ 808 บาทต่อตัน โดยขึ้นตอนการเพิ่มราคาอ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมจะให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท ตามมติคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่เห็นชอบในหลักการกู้เงินจากธ.ก.ส. ในการเพิ่มค่าอ้อยเพื่อช่วยเหลือให้ชาวไร่อ้อยหลังจากที่ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นถึง 1,100 บาทต่อตัน

ส่วนรายได้หลักในการชำระหนี้ของกท. จะมาจากการปรับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรายได้เฉลี่ยปีละ 1.3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งการกำหนดหักรายได้จากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายไม่เกิน 25 บาทต่อตัน มาชำระหนี้ เมื่อพิจารณาจากหนี้กท.เดิมที่กู้ธ.ก.ส. ที่มีอยู่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมกับยอดเงินกู้ใหม่อีก 1.6 หมื่นล้านบาท เป็น 2.6 หมื่นล้านบาท การชำระหนี้ด้วยรายได้ดังกล่าวรวมดอกเบี้ยคาดว่า จะต้องใช้เวลารับชำระหนี้รวม 28 เดือน

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเงินดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการในบราซิลเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิล ดำเนินการฟ้องร้องไทย ต่อองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ว่าไทยทำผิดเงื่อนไขด้วยการอุดหนุนเงินแก่อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการไทยได้เดินทางไปบราซิล โดยชี้แจงถึงความจำเป็น และยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ผิดเงื่อนไข เพราะมีการใช้หนี้ตามปกติ ไม่ใช่เงินให้เปล่า